

คณะกรรมการแม่น้ำโขงแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่

นครหลวงเวียงจันทน์, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ฮันส์ กัทแมน (Hans Guttman) คือชื่อของประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของสำนักงานเลขาธิการ
คณะกรรมการแม่น้ำโขง

กัทแมน ผู้ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเขาเป็นผู้ที่มีทักษะในการบริหารจัดการและประสานงานกับ
องค์กรในด้านการพัฒนา กว่า 50 แห่ง ในประเทศริมฝั่งต่างๆ 5 ประเทศ เมื่อครั้งทำงานร่วม
พันธมิตรพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetland Alliance) จะได้เข้ารับตำแหน่งเป็นวาระ 3 ปี ณ สำนักงาน
เลขาธิการ คณะกรรมการแม่น้ำโขง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ที่ซึ่งเขาจะได้เป็นผู้นำ
และตรวจสอบติดตามการทำงานของคณะทำงานกว่า 150 คนจากสำนักงานเลขาธิการทั้งสองแห่ง
ในกรุงเทพมหานคร และนครหลวงเวียงจันทน์

ความเชี่ยวชาญอย่างกว้างขวางทางเทคนิคความรู้เชิงลึกของเขาที่ได้รับมาจากการพักอยู่ใน
ภูมิภาคนี้มาเป็นเวลาเกือบสองทศวรรษจะทำให้เขาสามารถนำคณะกรรมการแม่น้ำโขงผ่านช่วง
เวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตอยู่ภายในคณะกรรมการแม่น้ำโขงไปได้

การมีเชื้อชาติสวีเดนของเขาไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับคณะกรรมการแม่น้ำโขง หรือวิสัยทัศน์ของคณะ
กรรมการแม่น้ำโขง เนื่องจากเขาได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนงานแผนสิ่งแวดล้อมมา
เป็นเวลาหกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544-2550

การดำรงตำแหน่งในวาระที่ผ่านมาเกี่ยวกับคณะกรรมการแม่น้ำโขงของเขาเป็นหลักประกันให้เห็นถึง
ความรู้ในประเด็นที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เขาสามารถนำพาคณะ
กรรมการแม่น้ำโขงผ่านช่วงเวลาสำคัญท่ามกลางพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

"ผมเห็นว่าตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น เปรียบเสมือนกับโอกาสที่จะสนับสนุนให้เกิดความ
สำเร็จในด้านความร่วมมือของคณะกรรมการแม่น้ำโขง และการได้มีส่วนร่วมในการที่ให้เกิดความ
แตกต่าง โดยมีเป้าหมายที่สำคัญในระดับโลก เพื่อปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการทรัพยากรที่มี
ค่าของเรา" กัทแมนกล่าว

ด้วยชื่อเสียงทางวิชาการของเขาที่เอกสารทางวิชาการของเขาที่ได้รับการตีพิมพ์มากกว่าสิบชิ้น เขา
เป็นที่รู้จักกันในภูมิภาคในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางน้ำในลุ่มแม่น้ำโขง

ชายชาวเมืองโกทเบิร์ก (Goteberg) ประเทศสวีเดน โดยกณิณิณี อายุ 46 ปี มีลูกชายหนึ่งคน และ
ชอบการตกปลาในยามว่าง